

Bài Giảng

CHÚA NHẬT 33 MÙA THƯỜNG NIÊN, 19 THÁNG MƯỜI MỘT NĂM 2023

[*Cha có thể sửa bài giảng vào phút chót, nên sẽ khác một chút với bài dịch này]

Đây là dụ ngôn áp chót của Chúa Giêsu trong Tin Mừng Thánh Mátthêu. Tuần trước chúng ta đã nghe nói trong số 10 trinh nữ, năm cô khôn và năm cô khờ dại và lời khuyên của Chúa Giêsu là hãy sẵn sàng, hãy chuẩn bị và tỉnh thức chờ đợi mỗi khi chàng rể đến. Luôn sẵn sàng không chỉ có nghĩa là cho việc Chúa đến lần thứ hai, mà còn là việc để Chúa Giêsu đến với chúng ta trong cuộc sống hàng ngày qua những người mà chúng ta tiếp xúc và những sự kiện trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

(Chúng ta hãy tạm dừng điều gì đó một lát và suy ngẫm về việc tôi đã gặp Chúa Kitô như thế nào tuần này trong cuộc sống của tôi?)

Dụ ngôn ba người đầy tớ và những nén bạc được giao phó có nhiều ý nghĩa dạy chúng ta và để suy ngẫm.

Vào thời Chúa Giêsu, một nén bạc có giá trị khoảng 1,5 triệu USD, một số tiền rất lớn so với thời nay, và thậm chí còn hơn thế nữa đối với một Quản gia đơn thuần được giao phó.

Một số giáo phụ trong hội thánh sơ khai đề nghị chúng ta đừng xem xét dụ ngôn này nhiều về tiền bạc mà nên nhìn qua lăng kính đức tin và những gì họ có được từ món quà đức tin đã được trao phó.

Trong và qua phép rửa mà chúng ta lãnh nhận dù khi còn nhỏ hay được chọn khi trưởng thành, dù có năng khiếu khi còn nhỏ, đã được Thiên Chúa giao phó nhiệm vụ ban sự sống, biến đổi cuộc sống món quà của niềm tin.

Thay vì tập trung vào hai người hầu là những người quản lý phi thường đã sinh lợi lên gấp nhiều lần những gì họ được chủ giao phó, tôi muốn tập trung vào người quản lý thứ ba.

Anh ta đã được trao một số tiền khổng lồ, và cùng với đó là một vai trò quan trọng trách nhiệm trước chủ.

Điều gì đã thúc đẩy anh chôn vùi tài năng của mình, che giấu nó, giữ nó với hy vọng bảo tồn giá trị của nó qua việc giấu kín nó?

Tôi xin gợi ý hai câu trả lời: nỗi sợ hãi khi nhìn thấy chủ nhân của mình và sự yếu kém về nhận thức và thiếu tự tin của chính bản thân.

‘Thưa ông chủ, tôi biết ngài là người đòi hỏi cao, thu hoạch ở nơi bạn không trồng và tìm kết quả ở nơi bạn không rải hạt; vì vậy do sợ hãi, tôi đã ra đi và chôn vùi nén bạc của ông bạn xuống đất. Và đây, tôi xin trả lại cho ông.’

Đối với quý ông bà anh chị em, hình ảnh Chúa là gì? Quý ông bà anh chị em đã từng trải nghiệm Chúa trong đời sống của mình như thế nào?

Tôi không suy nghĩ nhiều về kiến thức của chúng ta về Thiên Chúa, mà đúng hơn là phản ứng từ trong tâm hồn, phản ứng của trái tim chúng ta về Thiên Chúa là ai trong cuộc đời chúng ta.

Mặc dù tôi lớn lên trong một gia đình Công giáo, học trường Công giáo và muốn trở thành linh mục kể từ khi được Rửa lễ lần đầu, nhưng tôi vẫn sợ Chúa. Tôi chủ yếu kính sợ Chúa, giống như tôi sợ bố tôi, người với tính khí nóng nảy gốc người Ái Nhĩ Lan thường la hét và yêu cầu sự phục tùng tuyệt đối.

Tôi học được rằng tội lỗi là xấu xa. Sau đó bằng cách nào đó tôi đã kết nối được rằng vì tôi đã được gửi đi học xa nên tôi phải rất tệ hại. Tôi không thể tách rời hai điều đó được.

Khi tôi trưởng thành và lớn lên trong đức tin, hình ảnh của tôi về Chúa cũng lớn lên. Khi tôi nghiên cứu và cầu nguyện bằng Kinh Thánh, tôi nhận ra mình có một hình ảnh méo mó về Chúa và cách Chúa hành động trong cuộc đời tôi. Qua quá trình được đào tạo trong chủng viện và linh hướng, tôi đã khám phá ra Thiên Chúa là Đấng yêu thương tôi vô cùng.

Nói cách khác: tài năng đức tin mà tôi được ban tặng khi tôi chịu phép rửa đã gia tăng. Thay vì sợ hãi Chúa, tôi vui mừng trước tình yêu của Chúa và tìm cách trở về với Chúa với những hoa trái đức tin mà Chúa đã ban cho tôi.

Tôi lớn lên, tôi rất thiếu nhận thức và sự tự tin. Vì nhiều yếu tố không thể giải thích được nên tôi thấy mình còn thiếu sót, chưa đủ, chưa xứng đáng với tư cách một con người. Tôi thường so sánh mình với người khác, xem mình thiếu sót đến mức nào, thiếu gì, luôn cảm thấy mình không có cái gì đó. Tôi sống trong một thế giới thiếu thốn, không đầy đủ, tôi nghi ngờ chính mình. Tôi giấu đi tài năng của mình, giấu những quà tặng và khả năng mà Chúa đã ban cho tôi. Tôi thường gặp khó khăn và kết cuộc là tôi làm việc kém hiệu quả trong công tác mục vụ so với những gì Chúa ban cho tôi.

Tôi không phải là một đầy tớ độc ác và lười biếng. Tôi là một người quản lý đáng sợ. Tôi sợ phải tin tưởng sâu sắc vào Chúa và vào món quà, tài năng mà Chúa đã ban cho tôi.

Còn quý ông bà và anh chị em thì sao? Còn việc quản lý món quà đức tin mà Chúa đã giao phó cho quý ông bà anh chị em thì sao? Nó được thể hiện thế nào trong mối tương của quý vị với tư cách là người vợ, người chồng, con cái, cha mẹ, Kitô hữu, với tư cách là con gái hay con trai yêu dấu của Thiên Chúa?

Tôi xin quý ông bà anh chị em hãy dành chút thời gian trong tuần này để suy ngẫm về tài năng của mình, món quà đức tin mà bạn đã được ban tặng. Bạn đang sống với món quà đó như thế nào? Hãy cầu nguyện để món quà đức tin đó có thể giúp quý ông bà anh chị em trở thành con người mà Chúa đã tạo dựng nên bạn như thế nào.

Bây giờ vô vấn đề. Đây là lý do tại sao việc khẩn hứa dân thân phục vụ hàng năm của chúng tôi lại rất quan trọng. Nó không chỉ đơn thuần là có đủ người cầu nguyện, phục vụ mục vụ và có đủ tiền cho công việc mục vụ của chúng ta.

Đúng hơn, việc dân thân phục vụ kêu gọi chúng ta canh tân, thay đổi tâm tình và tâm trí trong hành động. Công việc dân thân phục vụ mời gọi chúng ta nuôi dưỡng món quà đức tin của mình, bức thêm một nấc cao hơn trong việc phát triển và chia sẻ món quà thời gian, tài năng và kho báu của mình, đồng thời đáp trả lại nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn với cộng đồng quanh chúng ta và hơn thế nữa, không chỉ cho bản thân chúng ta mà còn cho vinh quang của Thiên Chúa và vương quốc của Ngài.

Vì vậy, tôi cảm ơn từng quý ông bà anh chị em đã đáp lại lời mời khẩn hứa dân thân phục vụ lần này. Cảm ơn quý vị đã dân thân.

Tính đến thứ Sáu, chúng ta đã trả có 681 phiếu hồi âm cùng với 601 cam kết sẽ đóng góp tài chính với tổng trị giá 1 triệu 972 ngàn Mỹ kim. Mục tiêu tài chính của chúng ta đến cuối năm nay là có hơn 1000 cam kết tài chính với tổng trị giá 3 triệu Mỹ kim. Đây là một chặng đường dài đối với chúng ta so với năm ngoái, nhưng mục tiêu có thể dễ dàng đạt được nếu mọi người tham gia.

Vì vậy, nếu quý ông bà anh chị em chưa làm, tôi mời quý vị làm ngay bây giờ. Tôi yêu cầu những người ở cuối hàng ghế vui lòng chuyển thẻ cam kết và hộp đựng bút cho người ngồi kế bên quý vị. Nếu quý ông bà anh chị em cần phiếu đó, xin vui lòng lấy và chuyển cho người kế bên.

Chúng ta sẽ chỉ mất chút thời gian ngắn để mọi người điền vào phiếu. Cảm ơn quý ông bà anh chị em.

Cha Chính xứ Jim Lee

